
Aðalfundur foreldrarfélags Brekkuskóla 10. október 2018 

 Jóhann formaður setur fundinn og kynnir dagskrá. Gerir grein fyrir skýrslu stjórnar. 

 Kristjana gjaldkeri gerir grein fyrir ársreikningi félagsins og er hann samþykktur. 

 Kosning stjórnar. Nokkrir í stjórninni gefa ekki kost á sér áfram en Jóhann, Laufey, 

Oddný og Sigþóra sitja áfram. Reiknað er með að einn fulltrúi sé frá hverjum bekk í 

stjórninni en það vantar núna fyrir 2. – 6. og 9.bekk. 

o 1.bekkur – Ásrún Ýr Gestdóttir – Oddný Zophoníasdóttir 

o 2.bekkur –  

o 3.bekkur – Laufey Árnadóttir 

o 4.bekkur – Berglind Jónsdóttir 

o 5.bekkur – Björgvin Jónsson 

o 6.bekkur –  

o 7.bekkur – Oddný Zophoníasdóttir - Sigþóra Baldursdóttir  

o 8.bekkur – Jóhann Gunnarsson - Oddný Zophoníasdóttir 

o 9.bekkur –  

o 10.bekkur – Agla María Jósepsdóttir 

 Gunnar Þór Björnsson og Védís Birgisdóttir eru endurkjörin endurskoðendur reikninga. 

Fyrirlestur: Alfa Dröfn Jóhannsdóttir sérfræðingur í félagsmálum barna og verkefnastjóri 

innleiðingar Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna fjallaði um réttindi barna og fyrsta barnvæna 

sveitarfélagið á Íslandi. Hún kynnti einnig starf félagsmiðstöðva á Akureyri. 

 Önnur mál: 

o Fyrirspurn um hvort grípa þurfi ekki til aðgerða til að tryggja öryggi barna við 

gatnamót Þórunnarstrætis og Hrafnagilsstrætis. Ekki hefur verið 

gangbrautarvörður þar en nú er spurning hvort það sé ekki kominn tími til, mikil 

og hröð umferð á þessum gatnamótum á morgnanna. Umferðaröryggi barna á leið 

í Brekkuskóla rædd frá ýmsum áttum að skólanum og ákveðið að stjórn 

foreldrafélagsins taki þetta mál fyrir þegar hún kemur saman. 

Fundi slitið. 

 


